

Số: /KH-UBND

Đông Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện công tác thu lệ phí môn bài năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016; Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 4/02/2020; của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Yên Thế về việc triển khai thu lệ phí môn bài năm 2024;

Căn cứ kế hoạch giao thu ngân sách năm 2024 của UBND huyện Yên Thế đối với UBND xã Đông Sơn;

Căn cứ tình hình thực tế về sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn xã Đông Sơn;

Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2024, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện thu lệ phí môn bài năm 2024 cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích : Thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, thu lệ phí môn bài đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn xã. Thông qua công tác quản lý, thu lệ phí môn bài nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích và nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của xã, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đáp ứng các nhu cầu chi của ngân sách của địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

2. Yêu cầu: Số thu lệ phí môn bài năm 2024 của toàn xã phải bằng hoặc cao hơn dự toán năm đã được huyện giao.

Thu lệ phí môn bài năm 2024 phải bao quát hết các tổ chức cá nhân phải nộp thuế, tổ chức quản lý thu thuế theo đúng pháp luật, vừa đáp ứng được các chỉ tiêu giao cho đơn vị, vừa đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế, chống thất thu thuế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2024.

Xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của các thôn trong việc phối hợp với UBND xã để quản lý, thu lệ phí môn bài trên địa bàn.

II. Nội dung.

Thông kê rà soát năm toàn bộ các doanh nghiệp, các hộ có sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã (bao gồm: Hộ kinh doanh đang quản lý, hộ mới ra kinh doanh, hộ kinh doanh thu nhập thấp, hộ kinh doanh không thường xuyên, hộ buôn chuyến, hộ sản xuất vật liệu xây dựng, hộ kinh doanh sáng tối, hộ dịch vụ phương tiện vận tải, hộ kinh doanh chế biến gỗ, hộ bán thuốc tân dược, hộ bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, hộ cho thuê đặt cột thu phát sóng...). Phát tờ khai và hướng dẫn khai lệ

phí môn bài, tổ chức điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậc theo quy định của biểu lệ phí môn bài.

Lập bộ, duyệt bộ thuế và phát hành thông báo lệ phí môn bài năm 2024 đến các tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí môn bài năm 2024 theo sổ bộ đã được duyệt và theo đúng kế hoạch đồng thời nộp kịp thời vào NSNN theo đúng quy định.

Quyết toán và chấm bộ lệ phí môn bài năm 2024, xác định rõ những tổ chức, cá nhân kinh doanh còn nợ đọng lệ phí để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

III. Thời gian và các bước triển khai.

Bước 1. Công tác chuẩn bị (Từ 04/01/2024 đến 10/01/2024).

UBND xã đề nghị các thôn bản cùng với hội đồng tư vấn thuế, cán bộ uỷ nhiệm thu thống kê, rà soát toàn bộ các tổ chức cá nhân kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài năm 2024.

Lập bộ, duyệt bộ lệ phí môn bài do Chi cục thuế chủ trì trên cơ sở hồ sơ khai lệ phí môn bài và danh sách dự kiến của xã để gửi về Chi cục.

Bước 2. Công tác triển khai (Từ ngày 11/01/2024 đến 13/01/2024).

Tiến hành phát thông báo nộp lệ phí môn bài đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng như các loại hình kinh doanh trên địa bàn toàn xã; để mọi người hiểu và tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của mình với Nhà nước.

Trên cơ sở dự toán thu lệ phí môn bài UBND huyện giao cho UBND xã vào sổ bộ thuế đã được lập, UBND xã báo cáo với Đảng uỷ và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu lệ phí môn bài năm 2024 đến các ngành đoàn thể và các thôn, bản. Đồng thời tiến hành lập công tác thu lệ phí môn bài và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác đôn đốc thu, nộp thuế vào NSNN.

Bước 3 . Đôn đốc, thu nộp lệ phí môn bài vào NSNN (Thực hiện từ 14/01/2024 đến 31/01/2024). Cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, cần tập trung cao sự lãnh đạo của các cấp, ngành trong việc đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp kịp thời, đầy đủ lệ phí môn bài theo thông báo vào NSNN, phần đầu hoàn thành dự toán được giao vào ngày 31/01/2024.

Năm 2024 theo quy định của Luật thuế các hộ kinh doanh cá thể Chi cục thuế chỉ đạo cán bộ thuế phối hợp cùng với UBND xã tạm thời thu tiền bằng phếu thu do UBND xã ban hành. Sau đó sẽ trả lại người nộp thuế bằng giấy nộp tiền hoặc biên lai thu phí, lệ phí theo đúng chế độ, đồng thời tổ chức chấm bộ, quyết toán thuế xác định rõ những tổ chức, cá nhân kinh doanh còn chưa nộp lệ phí môn bài để có biện pháp đôn đốc kịp thời.

Đối với hộ kinh doanh dịch vụ phương tiện vận tải là loại hình kinh doanh lưu động, địa bàn hoạt động rộng, để tránh tình trạng những hộ này nộp ở địa phương khác yêu cầu các thôn, bản tổ chức thu nộp xong trước ngày

31/01/2024. Từ ngày 01/02/2024 Chi cục thuế và Công an huyện phối hợp với UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, truy thu thuế môn bài đối với những phương tiện vận tải chưa nộp lệ phí môn bài năm 2024. Yêu cầu 100% số đầu phương tiện đang hoạt động trên địa bàn xã phải nộp lệ phí môn bài theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đề nghị ban Công an xã cùng tham gia phối hợp, các tổ chức công tác, cán bộ chuyên môn, cán bộ uỷ nhiệm thu tích cực tham mưu để tổ chức tốt việc đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp lệ phí môn

bài vào NSNN. Định kỳ tổng hợp tiến độ thực hiện và báo cáo thường trực UBND huyện.

Cán bộ đài truyền thanh xã, trưởng các thôn, bản có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện loa đài về chính sách thuế nói chung và lệ phí môn bài nói riêng, để mọi người dân hiểu và tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

UBND xã căn cứ vào kết quả thu hỗ trợ, bồi dưỡng cho tổ công tác thu thuế năm 2024.

UBND xã căn cứ tình hình thực tế ở địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi dự toán thu đã được huyện giao. Đối với những cá nhân trong khi thi hành công vụ vi phạm chính sách pháp luật thuế; những tổ chức, cá nhân kinh doanh nợ lệ phí môn bài. UBND xã phối hợp với UBND huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện công tác thu lệ phí môn bài năm 2024 của UBND xã Đông Sơn. Đề nghị các cấp uỷ chi bộ các thôn, bản, MTTQ và các đoàn thể phối hợp thực hiện, ban chỉ đạo và công tác của UBND xã thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Đội thuế liên xã;
- TTĐU, HĐND, UBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản;
- Các đ/c BCD, tổ công tác;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Quý Hưng